



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จากกรมป่าไม้ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน และตามประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศข้างต้น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ ๑ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปชั้น ๔ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้นำหนังสือรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. มายื่นในวันรายงานตัว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๒	นางสาวเตรียมใจ จันทวงศ์	ให้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว
๒	๑๐๐๔	นางสาวสิริธิดา ทศนียะเวช	
๓	๑๐๐๓	นางสาวสุนิสา รื่นมาลี	
๔	๑๐๐๕	นายอิสรพงษ์ บุญประเสริฐ	

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๐๒	นางสาวศิริพร ท่อทอง	ให้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว